
 

 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

เลขาธิการ กสม. เข้าพบปลดักระทรวงยุติธรรม  

เตรียมประสานความร่วมมือแก้ปัญหาการเข้าถึง “กองทุนยุติธรรม” ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในเชิงโครงสร้าง 
 

 วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผย
ภายหลงัเขา้หารือกบัศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวงยุติธรรม กรณีแนวทางการแกไ้ข
อุปสรรคในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชน ณ กระทรวงยุติธรรม ว่า ท่ีผ่านมาคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนและมีการตรวจสอบประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถึง
กองทุนยุติธรรมของประชาชนผูย้ากไร้หลายกรณี จึงเห็นความส าคญัและจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ร่วมกบัทุกภาคส่วน โดยเม่ือวนัท่ี ๙ กนัยายน ๒๕๖๒ ส านักงาน กสม. ร่วมกบัศูนยศึ์กษาและประสานงาน 
ดา้นสิทธิมนุษยชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดจ้ดัสัมมนาวิชาการ 
เร่ือง “การระดมความเห็นเพื่อหาขอ้เสนอทางนโยบายและแก้ไขกฎหมายในการเขา้ถึงกองทุนยุติธรรมของ
ประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” โดยมีผูแ้ทนภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เขา้ร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ณ โรงแรมราชาวดี จงัหวดัขอนแก่น การสัมมนาคร้ังนั้นน าไปสู่ขอ้คน้พบในเร่ืองปัญหาและ
อุปสรรคเชิงวิชาการและแนวทางปฏิบติัท่ีกระทบต่อการเขา้ถึงกองทุนยุติธรรมส าหรับประชาชนและชุมชนท่ี
ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ส านักงาน กสม. จึงเห็นควรน าข้อค้นพบดังกล่าวหารือร่วมกับ
ปลดักระทรวงยติุธรรมเพื่อประสานความร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาใหผู้ย้ากไร้ต่อไป 

นายโสพล กล่าวต่อไปวา่ ส าหรับผลการหารือในวนัน้ี ปลดักระทรวงยติุธรรมแจง้วา่ กระทรวงยติุธรรม
รับทราบปัญหาและขอ้ร้องเรียนจากภาคประชาชนในการเขา้ถึงกองทุนยุติธรรมเช่นกนั เช่น ความล่าชา้ในการอนุมติั
ให้ความช่วยเหลือ ขอบเขตการตีความ “ความยากจน” หรือ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการให้ 
ความช่วยเหลือระดบัจงัหวดัท่ีมีผูร้้องว่าขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม อนัอาจส่งผลให้ประชาชน 
ผูย้ากไร้หลายรายพบอุปสรรคในการไดรั้บความช่วยเหลือจากกองทุนยติุธรรม อยา่งไรก็ดี กระทรวงยติุธรรมได้
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไปแลว้หลายประการ อาทิ การก าหนดระยะเวลาการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ
ท่ีรวดเร็วข้ึน การก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่าเดือนละคร้ัง ตลอดจนกรณีส าคญัท่ีเห็นว่า
ประชาชนควรตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นไดย้อมมอบตวั อนัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีส าคญัประการหน่ึง
วา่เขาจะไม่หนีและต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมต่อไป และยงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาแนวทางท่ีจะพฒันาการ
ให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมเป็นไปตามหลกัการของการให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย (legal aid) 
ซ่ึงทางส านกังาน กสม. ไดเ้สนอวา่ การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมท่ีบุคคลยากไร้มีความสามารถในการพิสูจน์
ความบริสุทธ์ิในกระบวนการยติุธรรมนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีส าคญั 



 
 

“การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้กบัประชาชน จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งประสานพลงั
และร่วมมือกนัท างานเพื่อให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม  ส าหรับการช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้ให้มีสิทธิเขา้ถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมผ่านกลไกกองทุนยุติธรรมน้ี ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จะประสานงานด าเนินการร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนฯ ต่อไป  
โดยในอนาคตอนัใกล ้จะมีการจดัเวทีหารือและรับฟังความเห็นจากประชาชนร่วมกนัเพื่อน าสู่การแกปั้ญหาใน
เชิงระบบ” เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าว  

 
เผยแพร่โดย ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

 
ส านกัส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
กลุ่มงานส่ือสารองคก์ร  
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